

# Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Thực hiện để án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu tiếp sức, tạo cơ hội tốt nhất để phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình, xã hội, những năm qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) Thái Bình đã tích cực hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh tế.

Tại xã Tây Giang (Tiền Hải), Hội LHPN xã được vay 5 triệu đồng, lãi suất 0% trong vòng 6 tháng để đầu tư vốn ban đầu triển khai quầy hàng chi Nestlé cung cấp các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong gia đình như hạt nêm, sữa trẻ em, cà phê... Quầy hàng chi Nestlé chỉ mua hàng từ nhà phân phối của Nestlé và chỉ bán hàng hóa để án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh. Chỉ Tô Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Dù mới được triển khai, thu nhập của chị em còn thấp nhưng mô hình quầy

hàng chi Nestlé tạo thêm việc làm, chị em có thêm kỹ năng bán hàng để tăng thu và hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Những năm gần đây, tại huyện Quỳnh Phụ có một số mô hình khởi nghiệp thành công của phụ nữ như: Mô hình trồng cây ăn quả của chị Phạm Thị Họa, xã Quỳnh Ngọc thu khoảng 200 triệu đồng/năm; mô hình tích tụ ruộng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của chị Nguyễn Thị Làn, xã Quỳnh Thọ thu khoảng 600 - 700 triệu đồng/vụ lúa; tổ hợp tác đan cối có xuất khẩu tại xã An Mỹ tạo việc làm cho 70 chị em lúc nông nhàn với thu nhập từ 2 - 3,5 triệu đồng/người/tháng... Tất cả đã tạo nên phong trào khởi nghiệp sôi nổi. Khi phụ nữ khởi nghiệp thành công, vai trò của chị em được thể hiện rõ hơn. Không chỉ đảm việc gia đình, chị em còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Chị Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Trong quá trình vận động hội viên khởi nghiệp, cán bộ Hội luôn tập trung giúp

đỡ chị em ngay từ ý tưởng đến xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh. Khi kế hoạch được triển khai, chị em mong muốn tổ chức đồng hành ở phương diện nào, như cung cấp kiến thức, chính sách, cách tiếp cận khoa học công nghệ hay vay vốn thì Hội sẽ tạo điều kiện giúp đỡ kịp thời và đúng trọng tâm.

Thực tế, nhu cầu khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh của phụ nữ Thái Bình tăng nhanh, nhiều chị em đã định hướng cho việc kinh doanh của mình tạo thu nhập phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giải quyết việc làm cho lao động nữ. Tuy nhiên, việc thành lập doanh nghiệp của phụ nữ còn gặp một số khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản lý, cơ sở vật chất... Do đó, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế luôn được các cấp hội quan tâm với nhiều hình thức hoạt động, tạo động lực giúp chị em khởi nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế, khả năng ngành nghề của gia đình. Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán

bộ hội và phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp kiến thức về khởi nghiệp, kinh doanh; tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2019, 2020 và tham gia các hoạt động ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng, cấp trung ương; tham gia các cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức với 39 đề án/ý tưởng; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi

ngiệp. Với vai trò là người bạn đồng hành của phụ nữ trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, các cấp hội là cầu nối để chị em tiếp cận các nguồn vốn vay. Hiện các cấp hội đang quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ TYM, Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình khoảng 2.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức, đến nay tổng dư nợ tiết kiệm 191,8 tỷ đồng cho hội viên vay

phát triển kinh tế gia đình... Các cấp hội đã giúp được 1.342 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã và 31 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý.

Với nhiều cách làm, để án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 đã và đang khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, tạo điều kiện và cơ hội giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

**KUÂN PHƯƠNG**



Cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa giả mây của chị Đỗ Thị Thuộc, xã Bình Định (Kiến Xương) cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động.

## KIẾN XƯƠNG Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi phà Côn Nhất hoạt động trở lại



Các phương tiện qua phà Côn Nhất sáng ngày 14/9.

Sau gần nửa tháng tạm dừng chở khách và phương tiện qua phà, từ 5 giờ ngày 14/9/2021, phà Côn Nhất, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) đã hoạt động trở lại. Ngay trong ngày đầu hoạt động trở lại đã có hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông qua đây.

Để chủ động ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các lực lượng kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua phà. Theo đó, tiếp tục duy trì lịch làm việc từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Phân công lực lượng trực 2 ca/ngày, gồm lực lượng Công an huyện, Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế huyện ghi chép đầy đủ thông tin người qua phà, kiểm tra thân nhiệt, giấy xét nghiệm có kết quả âm tính trong 72 giờ và các giấy tờ khác có liên quan, nếu đủ điều kiện mới cho vào địa bàn huyện.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên trong ngày đầu hoạt động trở lại, đại đa số người dân khi tham gia giao thông qua phà Côn Nhất đều đồng tình ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số người phải quay đầu, không được vào địa bàn huyện do thiếu các giấy tờ theo quy định. Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Phát động các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tự quản, người dân giám sát, phát hiện các trường hợp từ vùng dịch về địa phương và các trường hợp không thực hiện khai báo y tế để báo cáo ngành chức năng xử lý kịp thời.

**THU THỦY**

## QUỖNH PHỤ Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã

Tại xã An Vũ, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã năm 2021.

Mang mật danh "DT-21", diễn tập diễn ra tại các xã: An Mỹ, An Thanh, An Vũ, An Tràng, An Dục, An Lễ, An Vinh, Đông Tiến, Đông Hải và thị trấn An Bài, vận hành theo cơ chế đảng ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và công an xã làm tham mưu, là lực lượng nòng cốt trong triển khai, xử lý tình huống và hiệp đồng tác chiến, gồm 3 giai đoạn, 9 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, thông qua kế hoạch A2. Giai đoạn 2, tổ chức sẵn sàng chiến đấu lên toàn bộ lực lượng, thông qua kế hoạch phòng chống nhân dân. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung thực binh trung đội dân quân cơ động phối hợp với lực lượng công an xã đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở, củng cố nền quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh.

**TRỊNH CƯỜNG**

# Sức mạnh của sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu



Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận đầu tư nhiều máy móc, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất.

Năm 2020, tỉnh Thái Bình có 5 sản phẩm của các doanh nghiệp được Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc. Điều đáng nói, phía sau sự tôn vinh đó là sức sống, đóng góp của những sản phẩm này đối với đời

sống xã hội thật đáng ghi nhận. Sản phẩm máy thái bèo của doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận là một điển hình.

Gia đình ông Trần Văn Đại, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) có nghề chăn nuôi tổng hợp. Gia trại rộng hơn 1ha, ngoài diện tích ao nuôi cá, trên bờ ông làm chuồng chăn nuôi lợn, gà, vịt. Ông Đại chia sẻ: Máy năm gần

đây, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong khi giá gạo, giá cám, thủy sản lên xuống thất thường nên nhiều vụ nuôi trồng gia đình không có lãi. Nhằm giảm chi phí và sản xuất nông sản an toàn theo hướng chăn nuôi bền vững, gia đình đã đầu tư máy thái bèo chuyên hiệu Thiên Thuận để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tự sản xuất thức ăn

chăn nuôi. Chiếc máy nhỏ gọn, dễ sử dụng, có thể thái rau, bèo các loại làm thức ăn cho thủy sản và gia súc, gia cầm giúp gia đình bớt phụ thuộc vào cám công nghiệp và giảm được 30% chi phí chăn nuôi. Phần khởi nhất là chất lượng thịt lợn, gà, vịt, ngan, cá khi thu hoạch ngon và sạch nên dễ bán, giá cao hơn 10 - 15% so với nuôi bằng cám công nghiệp toàn phần. Từ chăn nuôi, mỗi năm gia đình tôi thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Không riêng gia đình ông Đại, hiện nay hàng nghìn hộ dân ở khắp cả nước đều thấy rõ hiệu quả khi đầu tư mua máy thái bèo của doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận. Để phục vụ nhu cầu chăn nuôi của bà con nông dân ngày càng tốt hơn, doanh nghiệp liên tục nghiên cứu đổi mới kết cấu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Như Linh, Giám đốc doanh nghiệp cho biết: Năm 1999, chúng tôi sáng chế ra chiếc máy thái bèo đầu tiên. Mỗi năm tôi đều nghiên cứu cải tiến để nâng cao hiệu quả và giúp nông dân dễ sử dụng, an toàn hơn. Ban đầu máy chỉ thái

được bèo, sau 22 năm cải tạo, nâng cấp, đến nay máy có thể thái thêm được dây khoai, rau muống làm thức ăn cho cá và các loại gia cầm, thỏ, lợn, dê...

Để giúp nông dân tiếp cận sản phẩm máy thái bèo hơn, doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận đã đầu tư nhiều máy móc tự động hóa, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất để nâng cao năng suất, tăng sản lượng, giảm giá thành. Hiện doanh nghiệp có 3 robot hàn, 4 máy CNC tiện, khoan tự động nhập khẩu từ Nhật Bản, 1 máy cắt laser kim loại và 1 hệ thống dây chuyền sản xuất động cơ điện, trị giá đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Anh Nguyễn Đình Dũng, công nhân vận hành máy CNC chia sẻ: Từ khi có máy móc tự động hóa, công việc của chúng tôi bớt vất vả, năng suất lao động tăng nên thu nhập cũng tăng, bình quân mỗi công nhân 6 triệu đồng/tháng.

Cùng với đầu tư máy móc, công nghệ mới, doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận còn áp dụng quy trình sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, nhờ đó giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi từ 2% xuống còn 0,01%; tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu từ 12% xuống còn 3%; sản lượng tăng 300%, tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 5% so với trước. Ông Hà Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn

phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: Từ chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ đầu tư máy móc, công nghệ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận. Hiệu quả của việc đầu tư máy móc, công nghệ mới là cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, hạn chế tác động đến môi trường, tiết giảm chi phí sản xuất, doanh nghiệp có điều kiện hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và sản phẩm đáp ứng nhu cầu, điều kiện kinh tế của bà con nông dân.

Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận chuyên sản xuất các loại máy móc nông nghiệp như máy bơm nước, máy thái bèo, máy băm cỏ, máy tách hạt ngô... Riêng máy thái bèo, mỗi năm doanh nghiệp sản xuất, cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước trên 10.000 sản phẩm, mang về doanh thu 12 tỷ đồng. Sản phẩm máy thái bèo hai lần được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc; năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; năm 2020, ông Nguyễn Như Linh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là nhà khoa học của nông dân.

**KHẮC ĐUẤN**

# CỰU CHIẾN BINH NGUYỄN VĂN VƯỢT Vượt khó làm giàu

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, cùng với sự cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Vượt, thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) đã đầu tư nuôi lợn giống, kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/năm. Ông còn là một trong những hội viên tích cực tham gia công tác hội và các phong trào của địa phương.

Xuất ngũ năm 1990, CCB Nguyễn Văn Vượt trở về quê hương và tìm hướng phát triển kinh tế. Ông đã mạnh dạn đầu tư cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi nhưng do quy mô còn nhỏ, chưa đa dạng nguồn hàng nên ban đầu còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy nuôi lợn giống đem lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2017 ông

đầu tư 400 triệu đồng xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Ông Vượt chia sẻ: Tôi đi nhiều tỉnh, thành phố để tìm hiểu nhu cầu thị trường, từ đó có định hướng phát triển kinh tế của gia đình và quyết định nuôi lợn giống. Bởi vì người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ chủ yếu chăn nuôi lợn thịt nhiều mà nguồn lợn giống bảo đảm chất lượng thì phải đi xa mới mua được, nếu gia đình đáp ứng được sẽ có nguồn lợn giống tại chỗ cung cấp cho khách hàng. Hiện nay, mô hình của gia đình tôi luôn có hơn 200 đầu lợn giống, mỗi năm

xuất bán từ 6 - 7 lứa lợn với hơn 800 đầu lợn, sau khi trừ chi phí thu về gần 500 triệu đồng.

Với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội CCB xã Quỳnh Hoa nhận ủy thác, ông Vượt đã đầu tư thêm 600 triệu đồng đầu tư đất, xây dựng chuồng nuôi khép kín. Gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố chia làm các khu vực nuôi lợn nái, lợn giống. Việc phân khu vực và bảo đảm cho đàn lợn phát triển đồng đều, lại vừa thuận tiện trong việc cho ăn, vệ sinh. Trong quá trình nuôi, gia đình ông luôn

chú trọng phòng, chống dịch bệnh cho lợn. Ông đặc biệt coi trọng khâu khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giữ nhiệt độ phù hợp, quan tâm đến chế độ ăn của lợn mẹ, lợn con lúc mới sinh.

Ông Vượt cho biết: Nhờ làm tốt việc phòng dịch bệnh nên đàn lợn của gia đình phát triển khỏe mạnh, con giống đẹp mã, nhiều người tìm đến mua. Để đáp ứng đủ số lượng cho khách hàng, thời gian tới tôi dự định sẽ tìm kiếm những hội viên cùng nhau liên kết để chăn nuôi lợn giống và sẽ nhận tiêu thụ sản phẩm

cho bà con. Ngoài ra, tôi sẽ mở rộng cửa hàng thức ăn chăn nuôi, cung cấp thêm một số loại cám để đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài xã.

Ông Nguyễn Ngọc Bùi, Chủ tịch Hội CCB xã Quỳnh Hoa cho biết: Hội viên CCB xã Quỳnh Hoa không cam chịu đói nghèo, thường xuyên giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, ủng hộ các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Trong đó, CCB Nguyễn Văn Vượt là một trong những điển hình phát triển kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của hội, ngoài đóng góp xây dựng nông thôn mới còn tham gia ủng hộ tiền mặt, ngày công cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm liên, CCB Nguyễn Văn Vượt

được UBND xã, hội CCB các cấp tặng giấy khen vì những đóng góp tích cực cho phong trào của địa phương.

Với nỗ lực của bản thân,

CCB Nguyễn Văn Vượt không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn còn giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn được mua lợn giống, thức ăn chăn nuôi

trả chậm, hướng dẫn kinh nghiệm chăn nuôi, giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

**TIẾN ĐẠT**



Cựu chiến binh Nguyễn Văn Vượt thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi.